
 
 

 

 

 

 
       Hafnarfirði 7. október 2015 

 

Bæjarráð Hafnarfjarðar 

 

 

 

Á fundi bæjarráðs 04.06. s.l. var óskað eftir umsögn íþróttafulltrúa varðandi erindi 

Skotíþróttafélags Hafnarfjarðar frá 18.05.2015. 

 

Ég undirritaður legg til að gengið verði til samninga við Skotíþróttafélagið vegna 

framkvæmda á íþróttasvæði félagsins að Iðavöllum á grundvelli fyrirliggjandi 

áætlun.  

Samningurinn taki mið af öðrum samningum sem gerðir hafa verið um 

framkvæmdir á íþróttamannvirkjum í sameiginlegri eigu íþróttafélags og 

Hafnarfjarðarbæjar á grundvelli samstarfssamnings ÍBH og Hafnarfjarðarbæjar frá 

21.02. 2008. 

 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

 

______________________ 

Geir Bjarnason 

íþrótta- og tómstundafulltrúi Hafnarfjarðar 

 

 

 

 

 

 

       


